

สรุปแผนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ Ministry of Fisheries ประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก โดยการสนับสนุนของสำนักงานความร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ

ความเป็นมา จากกรณีที่ ดร. นลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทยนำนักธุรกิจเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก ระหว่างวันที่ 17-23 ธันวาคม 2555 และทราบว่าประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก มีความต้องการเลี้ยงปลานิลแดง ในการนี้สำนักงานความร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ โดยรองผู้อำนวยการสพร. สุชาติ ไทยบรรเทา ได้หารือกับ รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ถึงความเป็นไปได้ในการส่งผู้เชี่ยวชาญไปยังประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก เพื่อให้ข้อมูลและจัดทำแผนงานโครงการอบรมการเลี้ยงปลานิลแดง

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2556 รอง ผอ.สพร. เจ้าหน้าที่สพร. และ บุคลากรจากคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย ผศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม และ นายชำนาญ แก้วมณี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เดินทางไปยังประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่กระทรวงประมงและเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงประมงของประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก (Ministry of Fisheries) และได้สรุปแผนความร่วมมือ (Technical Cooperation) ดังนี้

1. ระยะเร่งด่วน โดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะเดินทางไปยังประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก ในช่วงวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2556 เพื่อนำนักธุรกิจจากประเทศไทยไปศึกษาลู่ทางการลงทุน และมอบสิ่งของหลายประเภทรวมทั้งลูกปลานิลแดง และจะได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก โดยจะได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการการออกร้านของภาคธุรกิจและหน่วยงานราชการไทยรวมทั้งหน่วยงาน สพร. ที่มอบหมายให้คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดนิทรรศการดังกล่าว ทั้งนี้ในช่วงการส่งมอบลูกปลานิลแดง บุคลากรจากคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 3 คน ได้แก่ ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ ผศ.ดร. ธนาทิพย์ แหลมคม และ นายชำนาญ แก้วมณี จะได้เดินทางไปล่วงหน้าในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เพื่อเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการเลี้ยงลูกปลาที่จะส่งไปทางเครื่องบินพร้อมคณะของนายกรัฐมนตรี และจะนำลูกปลาไปยังสถานีประมงซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงประมาณ 200 กิโลเมตร และจะทำการอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องการจัดการพ่อแม่พันธุ์และด้านอาหารปลาเบื้องต้นเป็นเวลา 2 วัน

2. ระยะต่อไป แผนการจัดการอบรมบุคลากรโมซัมบิกจำนวน 10-15 คน ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นระยะเวลา 3 เดือน เรื่องการผลิตลูกปลา ระบบการแปลงเพศ การทำอาหาร และการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลานิลแดงเพื่อนำไปเพาะขยายพันธุ์และเผยแพร่ให้กับเกษตรกรชาวโมซัมบิกต่อไป

(Training program on Hatchery and Farming Technologies for Red Tilapia in Mozambique)

โดยเริ่มอบรมในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2556 โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สพร.

**ประเด็นพิจารณา**      จึงเรียนมาเพื่อสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาอนุมัติการให้ความร่วมมือทาง  
วิชาการระหว่างประเทศ